

THÀNH PHỐ

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được thành phố Thái Bình xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, góp phần trọng phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.



Thi công công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hồ Ty Diệu.

Chủ tịch UBND thành phố Đinh Gia Dũng cho biết: Để tăng cường công tác quản lý đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, ngay từ những tháng đầu năm, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), giải quyết các thủ tục đầu tư... Đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, UBND các

phường, xã và các phòng, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các công việc cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn cho phù hợp. Các phòng, ban, đơn vị, UBND phường, xã cần chú trọng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo thực hiện hoặc tham mưu UBND thành phố các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phân bổ giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Để cao vai trò, trách nhiệm của

người đứng đầu, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan. Năm 2022, UBND thành phố Thái Bình có kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công, nguồn vốn ngân sách của thành phố trên 600 tỷ đồng cho hơn 70 dự án về giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, giáo dục, công trình công cộng, dự án từ cơ sở quan, đơn vị... Trong quý I, giá trị khối lượng thực hiện các dự án, công trình sử dụng

vốn ngân sách thành phố ước đạt gần 57 tỷ đồng, đạt 10,79% kế hoạch, gấp 3,58 lần so với cùng kỳ năm trước; giải ngân ước đạt 12,64 tỷ đồng, bằng 2,4% tổng kế hoạch vốn cả năm. Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án tạo nguồn theo Thông báo số 126 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các dự án xử lý nút thắt, điểm nghẽn. Trong đó, đã hoàn thành xây dựng xử lý nút thắt đường Chu Văn An, tổ chức thành công việc bảo vệ thi công dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại định cư Đông Lôi và khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đông Lôi. Để đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị, thành phố vừa được phê duyệt bổ sung nguồn vốn và phân bổ, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 để triển khai đầu tư xây dựng một số dự án hạ tầng giao thông, đô thị với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng. Nhằm bảo đảm tiến độ dự án trong kế hoạch năm 2022, các địa phương, các phòng, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vướng mắc liên quan đến công tác GPMB, giải quyết các thủ tục đầu tư để thực hiện đầu tư, đầu giá các dự án có sử dụng đất trên địa bàn theo quy định của Nhà nước, của tỉnh để

tạo nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết: Xác định chỉ có thực hiện tốt công tác GPMB thì mới sớm triển khai dự án, giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư phát triển, vì vậy, ngay từ đầu năm Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp với các phòng, ban, các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án nút thắt giao thông, các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách... Đã tổ chức lập 20 phương án bồi thường hỗ trợ với số tiền gần 48 tỷ đồng; hoàn thành công tác GPMB 8 dự án. Một trong những dự án sử dụng nguồn ngân sách công đang được gấp rút triển khai là công trình xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình hồ Ty Diệu, phường Bồ Xuyên với diện tích 4,4ha. Ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hải Phong cho biết: Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị đã tập trung nhân lực, thiết bị tổ chức thi công, bảo đảm đúng tiến độ dự án. Việc giải ngân vốn đầu tư công giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng trọng điểm, cấp thiết, đáp ứng nhu cầu đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng về giao thông và chính trang, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

MINH NGUYỆT

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính

Đó là nội dung Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/4/2022. Trên cơ sở Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh được trung ương phân bổ 4 tỷ đồng cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg, HSSV là thành viên của gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid-19); không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức sẽ được vay tối đa 10 triệu đồng/HSSV, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng, lãi suất cho vay 1,2%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn. Đến hết tháng 3/2022, trên địa bàn tỉnh có 3.589 HSSV vay vốn chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ cho vay gần 117 tỷ đồng.

MINH HƯƠNG

Tăng tốc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Liên Hà Thái

Nhằm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp lớn đến nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (Thái Thụy), hiện nay Công ty Cổ phần Green i-Park (nhà đầu tư hạ tầng KCN) chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của KCN này.



Thi công tuyến đường kết nối từ quốc lộ 39 vào dự án của Công ty TNHH Greenworks Việt Nam, khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Song song với tổ chức san lấp mặt bằng cho toàn bộ diện tích đất đã có nhà đầu tư thứ cấp và các lô đang có doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư, các đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thiện 10,3km thuộc 7 gói và chuẩn bị các điều kiện để thi công 3 gói với 3,3km đường kết nối nội bộ KCN Liên Hà Thái. Đáng biết, Công ty Cổ phần Green i-Park đón đầu các đơn vị thi công tập trung xây dựng, lắp đặt thiết bị máy móc cho nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 5.000m³/ngày (max 25.000m³/ngày). Đến nay, tiến độ thi công nhà máy xử lý nước thải đạt hơn 50% khối lượng, nhà đầu tư hạ tầng đặt ra mục tiêu phân đấu đến ngày 30/6 sẽ hoàn thành để đưa vào hoạt động. Các hạng mục đầu tư như hệ thống điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp, thoát nước cho KCN cũng được nhà đầu tư hạ tầng triển khai bảo đảm tiến độ, hiện đại đáp ứng nhu cầu cho các dự án thứ cấp đã được chấp thuận đầu tư triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất sớm đi vào hoạt động cũng như phục vụ công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN Liên Hà Thái.

KHẮC ĐUẤN

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Chí Hòa (Hưng Hà) tiếp tục chung sức đồng lòng nâng cao chất lượng các tiêu chí, triển khai xây dựng NTM nâng cao, làm thay đổi diện mạo một vùng quê nông thôn.

Sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu, hôm nay, cán bộ và nhân dân xã Chí Hòa đã được thụ hưởng trái ngọt từ thành quả của chính mình trong quá trình xây dựng NTM nâng cao. Ông Nguyễn Minh Điển, Chủ tịch UBND xã phấn khởi chia sẻ: Phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM, thời gian qua, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân để tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động về xây dựng NTM nâng cao. Từ năm 2020 đến nay, xã đã huy động trên 50 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 9 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng. Hiện nay, 100% đường giao thông trục xã, trục chính các thôn, đường nhánh cấp I và các tuyến đường trục chính nội đồng, điện, đường, trường, trạm được xây dựng khang trang. Thu nhập bình quân đạt trên 52 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,085%. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế có nhiều khởi sắc... Qua đó không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại mà còn nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thời điểm này, về Chí Hòa, chúng tôi cảm nhận được không khí vui mừng của cán bộ và các tầng lớp nhân dân khi xã vừa được thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong câu chuyện của người dân là sự hân hoan, tự hào khi kết thúc năm 2021 đầy khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ,

Chí Hòa hôm nay



Diện mạo khang trang ở xã Chí Hòa.

đảng viên và nhân dân, Chí Hòa vẫn đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Văn Đài chia sẻ: Từ một xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng và giao thông chưa đồng bộ nhưng giờ đây Chí Hòa đã không ngừng đổi mới, người dân được đi lại trên những con đường bê tông rộng rãi, trường học được xây dựng khang trang với đầy đủ trang thiết bị nên chất lượng dạy và học ngày càng cao. Đặc biệt, thương mại, dịch vụ phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của địa phương.

Trong xây dựng NTM nâng cao, Chí Hòa xác định mục tiêu cuối cùng chính là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; phát triển về năng lực, trình độ của nông dân, khả năng áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất, hỗ trợ cây, con giống, nguồn vốn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất. Hiện xã đã quy hoạch được 7 vùng sản xuất cây màu xen canh lúa,

2 khu trồng cây ăn quả với diện tích trên 4ha và vùng sản xuất lúa màu vùng bãi thôn An Tiến với diện tích 41ha được ký kết với Công ty Giống cây trồng Trung ương. Từ đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi, tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế. Điển hình như chị Nguyễn Thị Anh, thôn Nhuệ đã mạnh dạn thuê ruộng của bà con để mở rộng diện tích trên 3 mẫu trồng cây ăn quả. Trong đó, chị bố trí trồng 150 cây chuối không ngừng đổi mới, người dân được đi lại trên những con đường bê tông rộng rãi, trường học được xây dựng khang trang với đầy đủ trang thiết bị nên chất lượng dạy và học ngày càng cao. Đặc biệt, thương mại, dịch vụ phát triển góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế của địa phương.

đưa quê hương ngày càng phát triển.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa khẳng định: Kết quả hôm nay bắt nguồn từ nỗ lực của hệ thống chính trị địa phương, sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện cũng như các cấp, các ngành đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao một cách hiệu quả. Đặc biệt, người dân ngày càng phát huy vai trò chủ thể của mình, cùng hệ thống chính trị đưa Chí Hòa trở thành xã NTM nâng cao như hôm nay. Đây là tiền đề để chúng tôi tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu trong tương lai, tạo bước chuyển mạnh mẽ, làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Sự khởi sắc hôm nay là kết quả của sự đồng lòng, thành quả của cả quá trình phấn đấu của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân địa phương. Đó là niềm vui, động lực để Chí Hòa tiếp tục phấn đấu vươn lên trên chặng đường mới.

THANH THỦY

Sau về đích nông thôn mới (NTM), những năm qua, xã Minh Quang (Vũ Thư) tập trung các nguồn lực, quan tâm thực hiện đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu xây dựng NTM nâng cao. Đến nay, Minh Quang là xã thứ hai của huyện Vũ Thư (sau Nguyễn Xá) chạm đích xã NTM nâng cao.

Xã Minh Quang nằm liền kề thị trấn Vũ Thư, có nhiều lợi thế về giao thông và phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2014, đây là một trong những xã đầu tiên của huyện Vũ Thư về đích NTM. Ngay khi về đích NTM, hơn 7 năm qua, xã quan tâm đầu tư củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đáp ứng yêu cầu NTM nâng cao. Năm 2019, xã đầu tư xây dựng thêm 2km đường trục thôn, 12,83km đường nhánh cấp I góp phần đưa tổng số toàn xã đến nay có 5,67km đường trục xã, 3,2km đường trục thôn, 11,6km đường nhánh đã được cứng hóa, trong đó 64% tuyến đường trục thôn, trục xã đã được xây dựng rãnh thoát nước theo tiêu chuẩn NTM nâng cao. Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được đầu tư xây dựng, nâng cấp giúp người dân thuận lợi đi lại, sản xuất. Xã hoàn thành xây dựng quy hoạch liên kết 3 vùng sản xuất lớn để sản xuất lúa, hoa màu theo hướng "5 cùng" quy mô 135ha và 1 vùng sản xuất chuyên màu đặc thù diện tích trên 13ha tại thôn Trục Nho. Xã tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống điện, đường, trường, trạm. Đến nay, trạm y tế, các trường học, trung tâm học tập cộng đồng xã, nhà văn hóa, sân thể thao 5/5 thôn được xây dựng khang trang, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội ở địa phương hiện là 0,79%; 96% hộ dân có nhà ở đạt chuẩn, trong đó 84,3% số hộ có nhà ở và công trình phụ trợ sẵn, vườn, ruộng, bao cống dậu gọn gàng,

MINH QUANG

Chạm đích nông thôn mới nâng cao

sạch đẹp. 5/5 thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt 56,8 triệu đồng, gấp 2,11 lần năm 2014. So với thời điểm đạt chuẩn NTM, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt, diện mạo nông thôn đổi thay tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Ông Đoàn Quang Chiểu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Quá trình xây dựng NTM nâng cao, Minh Quang gặp khó khăn nhất trong việc thực hiện tiêu chí số 10 về môi trường do trước đó với lượng rác thải sinh hoạt quá tải cùng với hình thức chôn lấp rác thải lạc hậu xã chưa đáp ứng được tiêu chí môi trường. Để giải quyết vấn đề này, xã đã quy hoạch khu vực thu gom, tập kết, xử lý chất thải rắn tại thôn Huyền Sỹ, liên kết với thị trấn Vũ Thư xử lý rác thải. Xã đã hoàn thành tiêu chí số 10. Cùng với tiêu chí số 10, Minh Quang đầu tư tổng

kinh phí gần 40 tỷ đồng thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí khác. Đến nay xã đã được đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tỉnh thẩm định, đánh giá hoàn thành 11/11 tiêu chí và đề nghị UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Phạm Duy Tiên, Trưởng thôn Huyền Sỹ cho biết: Thành công của phong trào thi đua xây dựng NTM trước kia đã tạo động lực để bà con phấn khởi, tiếp tục ủng hộ xây dựng NTM nâng cao. Ngoài hỗ trợ của địa phương và ủng hộ của doanh nghiệp đóng tại địa bàn (nhà máy Tân Đệ 6), thôn phát động bà con đóng góp, ủng hộ kinh phí mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đi kèm, tổng chiều dài hơn 1km. Thôn cũng tuyên truyền, vận động bà con trồng hoa, cây cảnh ở tuyến đường trục thôn; hàng tháng tổ chức tổng vệ sinh môi trường khu vực công cộng; phát động các gia đình đầu tư kinh phí, chỉnh trang nhà ở, khuôn viên sân vườn gọn gàng,

sạch đẹp...

"Xây dựng làng quê văn minh, hiện đại, đời sống nhân dân ấm no, sung túc hơn là điều mà người dân ở các vùng nông thôn luôn mong mỏi. Vì thế, khi cấp ủy, chính quyền phát động bà con tham gia xây dựng NTM nâng cao, gia đình tôi đồng thuận ngay, tích cực đóng góp, ủng hộ. Xã đạt NTM nâng cao, chúng tôi rất phấn khởi, tự hào" - ông Phạm Văn Cẩn, thôn Huyền Sỹ chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang khẳng định: Năm 2021, huyện Vũ Thư có 4 xã đăng ký về đích NTM nâng cao, tuy nhiên với quyết tâm cao Minh Quang đã bứt phá vươn lên, trở thành xã duy nhất của huyện về đích. Mặc dù đã đạt các tiêu chí NTM nâng cao nhưng chúng tôi chưa bằng lòng dừng lại mà sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng xã sớm đạt NTM kiểu mẫu nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng quê hương ngày càng khang trang, hiện đại.

QUYNH LƯU



Thôn Huyền Sỹ, xã Minh Quang đầu tư mở rộng mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước tại tuyến đường trục thôn.